

โครงการหมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ป่าแดง – ป่าละอู

ความเป็นมาของโครงการ

บริเวณที่ราบเชิงเขาทางด้านทิศตะวันตกของ ตำบลหนองพลับ อำเภอห้วยหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ติดต่อกับตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าสาย (กิ่งอำเภอแก่งกระจานในปัจจุบัน) จังหวัดเพชรบุรี ตามแนวเทือกเขา ตะนาวศรี ซึ่งเป็นชายแดนติดต่อกับประเทศไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพมา มีชาวไทยภูเขาเผ่า กระเหรี่ยงตั้งบ้านเรือนกระจัดกระจายกันอยู่ทั่วไป ประกอบอาชีพทำไร่เลื่อนลอย ล่าสัตว์ หาของป่า ฯลฯ

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2510 เป็นต้นมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับสั่งให้ตำรวจพลร่มค่ายนเรศวร ห้วยหิน ให้การช่วยเหลือแก่ชาวไทยภูเขาเผ่ากระเหรี่ยงโดยจัดตั้งชุดพัฒนาการขึ้น 2 แห่ง คือ ชุดพัฒนาการ 712 ที่บ้านป่าละอู เขตอำเภอห้วยหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กับชุดพัฒนาการ 713 ที่บ้านป่าแดง กิ่งอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะรวบรวมชาวไทยภูเขาเผ่ากระเหรี่ยงที่กระจัดกระจายให้ อยู่รวมกันเป็นกลุ่มก้อน ง่ายต่อการสอดส่องและควบคุมดูแล และเพื่อเป็นการอนุรักษ์ต้นน้ำลำธารตลอดจนป่าไม้ ในเขตโครงการพร้อมทั้งจัดหา อุปกรณ์และถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการประกอบอาชีพเพื่อพัฒนาชีวิต ความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น

ต่อมาในระยะหลังกลับมีปัญหาการก่อการร้ายขึ้นมาอีก โดยผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ได้ข่มขู่โจมตีตำรวจ พลร่มค่ายนเรศวรที่ปฏิบัติการ อยู่ในพื้นที่ชายแดนบ้านห้วยสัตว์ใหญ่ เมื่อ ต้นเดือนมีนาคม 2520 เป็นเหตุให้ เจ้าหน้าที่ตำรวจพลร่มเสียชีวิต 5 นาย

ในการเสด็จแปรพระราชฐานมาประทับ ณ พระราชวังไกลกังวล ห้วยหิน เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2520 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งว่า แต่เดิมในพื้นที่นี้ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้ ชาวไทยภูเขาชาวกระเหรี่ยงมา อยู่รวมกลุ่มเดียวกัน และให้ทางราชการช่วยเหลือด้านการทำมาหากิน และ การประกอบอาชีพตลอดจนการรักษาพยาบาลและการศึกษา ไม่ได้คิดที่จะดำเนินการตัดถนนข้ามเขาเข้าไปใน เขตพื้นที่ดังกล่าว แต่เนื่องจากมีประชาชนเข้าไปจับจองทำกินในที่ดิน มีการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ทรงเกรงว่าจะเกิดปัญหาขึ้น จึงทรงให้ดำเนินการสร้างถนนข้ามเขาเข้าไปในเขตพื้นที่ เพื่อจัดสรรที่ดินให้ประชาชนประกอบ อาชีพ ไม่ให้จับจองและไม่ให้กรรมสิทธิ์ในที่ดิน โดยทางราชการจะช่วยเหลือบ้านแต่ส่วนใหญ่ประชาชน ช่วยเหลือตนเอง

คณะรัฐมนตรีได้มีมติจัดตั้งโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ขึ้นเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2520 และ มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยโดยสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทเป็นผู้บริหาร โครงการในเขตแต่ละจังหวัด การดำเนินงานตามโครงการได้เริ่มตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2520 เป็นต้นมา

งานของกรมส่งเสริมสหกรณ์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

งานส่งเสริมสหกรณ์ แนะนำส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่โครงการเพื่อดำเนินธุรกิจต่าง ๆ ตามความต้องการของสมาชิก

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สถานที่ตั้งโครงการ

ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พื้นที่ดำเนินการประมาณ 100,725 ไร่ เป็นพื้นที่สูงๆ ต่ำๆ และที่ราบบนภูเขา พื้นดินมีสภาพ
สมบูรณ์ ปานกลาง และดินเลวบางแห่ง

การประกอบอาชีพของสมาชิกสหกรณ์

อาชีพหลักคือ การทำเกษตรกรรม เป็นการปลูกพืชไร่ ข้าวโพด ข้าวฟ่าง การส่งเสริมให้ทำ
การเกษตรแบบผสมผสาน หรือการเกษตรหลาย ๆ อย่าง การทำอุตสาหกรรมในครัวเรือน งานศิลปาชีพพิเศษ
การปลูกพืชผักสวนครัว

สหกรณ์ที่อยู่ในความดูแลส่งเสริม

จำนวน 2 สหกรณ์ คือ

1. สหกรณ์การเกษตรห้วยสัตว์ใหญ่ จำกัด
2. สหกรณ์โคนมไทย - เดนมาร์คห้วยสัตว์ใหญ่ จำกัด